

## ORI – เก็งราคาต่ำๆ กันดูบ้าง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

วันวาน เอาหุ้นราคาใหญ่ๆ ไม่เท่าไร แต่ยังเป็นหุ้นที่ราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเหมือนจะเป็นหุ้นที่ราคาสูงๆ ดอยๆ ยังไม่รู้ ซึ่งก็มีคนกระซิบเหนื่อเมฆไปเหมือนกัน “ไม่กล้าซื้ออะพี่” ราคาอย่างหุ้น EGCO มันสูงก็จริงอย่างที่ว่านั่นแหละครับ... แต่ถ้าดูสัญญาของ ชุดเส้น MA. แล้วนั้น จะต้องกล่าวไว้ก่อนเลยว่า “ยิ่งกลัว อาจะยิ่งขึ้น” ถ้าเห็นว่าราคาใหญ่ไป นั้นไปดูหุ้น BGRIM แทนก็แล้วกันนะครับ ราคาที่ไม่ถึงหลักร้อย แถมสัญญาของ ชุดเส้น MA. ฟังจะเริ่มๆ เป็นแบบ EGCO เสียด้วย... เรียกได้เลยว่าเป็นไม้ต้นๆ ก็ว่าได้ แล้วก็ผ่านการทำตัวมาสักกระยะหนึ่งแล้ว แต่ถ้าใครยังหวาดผวา หรือกลัวว่าจังหวะของการสลับเทหุ้น ยังไม่หมดไป หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ยังอาจจะเป็นกลุ่มต่อไป ที่ยังมีหุ้นบางตัว ที่อาจจะโดนเทเลยไม่อยากซื้อ ก็ไม่ว่ากันครับ... ถ้ารักจะเล่นด้วยปัจจัยทางเทคนิค แล้วเอาปัจจัยโน่นนี่นั่น เข้ามาคิดด้วย มันก็เรียกว่า ผิดแล้วละครับ กฎของเทคนิค ไม่ยาก แต่หลักๆ คือ “ใจ” และ “ไปตามสัญญาณ” เท่านั้น อย่างวันนี้ ที่เอา ORI มาดูกัน ก็ไม่ได้จากอะไรมากมายเลย แค่ตามสัญญาณ ที่อ่านได้ว่า อาจจะยังมีความแรงในการขึ้น ก็เป็นได้นะ เป็นขาลงมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ายังไม่ใช่จะกลับเป็นขาขึ้นจริง... แต่ก็อาจจะมีการ Rebound หรือ เด้งสลับในขาลง แบบแรงๆ เข้าสักวันก็ได้ หรือ แม้ว่าจะไม่แรงแบบวันเดียว แต่ก็อาจจะมีโอกาสที่จะค่อยๆ ขึ้น ให้เห็นกำไรได้ไม่น้อยเลยในการเก็งกำไร... แต่จากการที่ลงมาถี่ๆ แล้ว หากจะกลับเป็นขาขึ้น หรือมีสัญญาณขาขึ้นจริงเมื่อไหร่ ก็บอกไว้ก่อนนะครับ หุ้นตัวนี้ เขาไม่ธรรมดา

### ดูตามเกม...

วันวานก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะว่า ถ้าขึ้นมาเหนือ 7.00 ได้แบบนี้แล้ว ทำไมไม่กระชากขึ้นแรงๆ ชะหน่อย เหมือนยังนั่งกตๆ ไว้อยู่ทำไม ถ้าวั้น เห็นค่าบวก ก็คงต้องตามกันต่อแล้วละ

**แนวรับ** : ... 7.20-7.00 น่าสนใจ หรือ ยืน 7.30 ได้ ก็นำตาม

**เป้าหมาย** : ... พื้นที่ 8.00-8.10 ขยเล่นรอบสั้น ไปก่อนได้

Price Chart...(ORI)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น ORI...** เห็นภาพแบบนี้ ท่านที่เล่นหุ้นด้วยปัจจัยทางเทคนิค คงรู้ได้ทันที จะให้ดูอะไร แล้วจะบอกถึงอะไร... เรียกว่า มาถึงยุคนี้ ทุกคนที่เล่นเทคนิค แค่อาจจะดูหุ้นว่า ชื่อหุ้นอะไร ก็พอ เห็นภาพก็รู้แล้วว่าเหนื่อเมฆจะเขียนอะไร... แน่นนอนครับ Double Bottoms ซึ่งมันก็เป็นรูปแบบ Pattern กลับตัว เปลี่ยนแนวโน้ม แต่ก็ต้องยืนยันด้วยการผ่านไประยะ 8.00 ให้ได้มันคงจะถ้าขึ้นไป แล้วยืนไม่ได้ รูปแบบของ Pattern ก็ยังไม่เกิด ขาลงก็อาจจะยังไม่จบจริงๆ ก็เท่านั้น... ส่วนเส้น MA. ที่เห็นในภาพนี้ เอามาใช้ยืนยันว่า แนวรับเก็งกำไร ที่น่าจะดีที่สุดคือ ต้องไม่ลงมาต่ำกว่า 7.00 เท่านั้น ถ้าลงต่ำกว่า 7.00 การเก็งกำไร จะถือว่า โอกาสกำไร ยาก

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน